

## KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024)

# Nhớ mãi “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm...”

“56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/Máu trộn bùn non/Gan không núng/Chí không mòn”... là những câu thơ gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954. Với cựu chiến binh Phạm Văn Bát, thôn Long Bối, xã Đông Hợp (Đông Hưng), những tháng ngày tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là kỷ niệm không bao giờ quên.

Mỗi dịp tháng 5 về, cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Bát lại quây quần bên gia đình để kể cho mọi người nghe những tháng ngày sống, chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Ông nhớ lại: Tháng 9/1953, đơn vị tới hành quân lên Điện Biên Phủ, lên đến nơi thì các đại đoàn chủ lực 304, 308, 312, 316 đã chia thành từng khu vực để chiếm lĩnh vị trí đóng quân. Đơn vị của tôi khi đó là Trung đoàn bộ binh 57, Đại đoàn 304, chiến đấu chủ yếu ở khu vực cứ điểm Hồng Cúm. Trận Hồng Cúm diễn ra từ ngày 31/3 - 7/5/1954 nhưng chúng ta thường nhắc nhiều đến sự kiện chiến đấu ngày 7/5/1954, khi là có “Quyết chiến quyết thắng” của quân đội ta phát ca trên nóc hầm tướng De Castries. Ở ai nhớ rằng, phải 12 giờ đêm hôm

đó cứ điểm cuối cùng của quân Pháp ở Điện Biên Phủ mới bị tiêu diệt, đó là phân khu Hồng Cúm. Tôi nhớ, trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì Hồng Cúm cùng với Him Lam và đồi A1 là 3 trung tâm để kháng kiên cố nhất, mạnh nhất của quân đội Pháp. Hồng Cúm là cứ điểm cuối cùng của quân Pháp bị quân ta tiêu diệt trong đêm 7/5/1954, kết thúc trọn vẹn chiến thắng Điện Biên Phủ. Cứ điểm Hồng Cúm khi đó có một sân bay nhỏ, tạo thành phân khu phòng thủ phía Nam của quân Pháp, địch bố trí nhiều lớp dây thép gai, hàng phòng ngự kiên cố với hỏa lực mạnh nhằm hạn chế tối đa đường tiến công của quân đội ta. Để đáp tan một cứ điểm được coi là một trung tâm phòng thủ dài bất khả xâm phạm, với tư tưởng chỉ đạo “quyết, vấp, lấn, tấn, phá, triệt,

đội”, quân đội ta đã thực hiện hiệu quả chiến thuật vây lấn bằng cách đào các giao thông hào. Tôi nhớ, trong chiến dịch kể lại, thời điểm bắt đầu đào giao thông hào, mỗi chiến sĩ như ông được giao đào ít nhất 4m. Chiều rộng của giao thông hào là 1,2m, chiều cao tối thiểu 1,6m, còn chiến hào thì đào sâu thêm 80cm nữa. Mỗi chiến sĩ khi ấy chỉ được phát một chiếc cuốc chim hoặc xẻng để đào, ông Bát cũng như những người lính công binh khác vừa phải nằm nghiêng người vừa phải dùng cuốc chim đào từng chút đất một. CCB Phạm Văn Bát chia sẻ: Chúng tôi thay nhau đào ngày đào đêm, ngủ xong lại đào, đến bữa thì anh nuôi mang đến cho nằm cơm với ít muối trắng, hôm nào ngon thì có ít rau rừng của bà con cho

để cải thiện bữa ăn, ăn xong chúng tôi lại tiếp tục đào. Lúc đầu hệ thống giao thông hào còn cách xa đồn địch, nhưng cứ thế lấn dần, tiến sát, chạy dọc rồi luồn qua cả hàng rào của địch. Cuối cùng thì hình thành một trận địa hình cánh cung từ Đông sang Tây, cắt rời phân khu Hồng Cúm với trung tâm Mường Thanh. Suốt 56 ngày đêm ròng rã, đơn vị của tôi đã đào hàng ki-lô-mét giao thông hào từ bia rừng ra tới căn cứ Hồng Cúm. Hệ thống giao thông hào ngày một dày, thành đường ngang nẻo dọc vây chặt cứ điểm Hồng Cúm của Pháp; lúc đầu xa đồn địch từ 400 - 500m, sau đó tiến vào còn 40 - 50m rồi chạy dọc, luồn qua hàng rào, chọc thẳng vào đồn địch, tạo thế vây ráp, cô lập căn cứ, không cho địch ở đây lên tiếp viện cho căn cứ



Cựu chiến binh Phạm Văn Bát (người bên phải) kể cho người thân nghe những câu chuyện thời còn chiến đấu tại Điện Biên Phủ.

ở Mường Thanh. Vì đào giao thông hào vào dịp đầu năm nên có khi mưa to thì bùn đất nhão nhoét, anh em chiến sĩ nhiều người mắc các bệnh về da, thể nhưng không vì khó khăn mà bỏ qua quyết tâm giành chiến thắng ở Hồng Cúm. 17 giờ chiều ngày 7/5/1954, sau khi những tiếng pháo nổ đã vang lên khắp các hướng, tướng De Castries đã xin hàng, thế nhưng tại Hồng Cúm địch vẫn ngoan

cố thủ trong hầm. Sau khi ta bắc loa kêu gọi đầu hàng, quân Pháp liên tục đáp trả bằng hỏa lực mạnh. CCB Phạm Văn Bát nhớ lại: Trước sự cứng đầu của quân Pháp tại cứ điểm Hồng Cúm, quân đội ta dùng pháo tấn công vào Hồng Cúm tầm 15 phút rồi ngừng bắn, khi ấy những tên giặc ngoan cố đã phải vấp cở trắng đầu hàng. Sau ngày giải phóng Điện Biên Phủ, CCB Phạm Văn Bát tiếp tục cùng các đồng đội hỗ trợ

người dân địa phương tháo dỡ những hàng rào dây thép gai, thu dọn vùi khỉ của địch. Trải qua 70 năm sau ngày chiến thắng, giờ đây CCB Phạm Văn Bát đã ở độ tuổi “xưa nay hiếm”, ông luôn bảo ban con cháu học tập, lao động, phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

TIẾN DAT

## KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH THÁI BÌNH 20/4/1947

# Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh



77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ.

Cộng hưởng 77 năm (20/4/1947 - 20/4/2024) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thái Bình luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước của dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây đắp truyền thống “Đoàn kết, chiến đấu, sáng tạo, quyết thắng”, thực sự là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; các quyết định về tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị; văn bản thống nhất lập quy hoạch đất quốc phòng; quy hoạch hệ thống công trình sở chỉ huy, công trình trong khu vực phòng thủ; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh gắn các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh; tiến hành củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả của các ban chỉ đạo, các hội đồng trong khu vực phòng thủ tỉnh; tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng giao quân năm sau cao hơn năm trước.

### Thượng tá Hoàng Văn Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Kiến Xương



LLVT huyện Kiến Xương luôn tự hào khi địa phương là nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình, nay là Bộ CHQS tỉnh, ở xã Vũ Quý. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện nguyện phát huy truyền thống, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, khó khăn, năng động, sáng tạo, chủ động đổi mới, thực hiện tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

### Binh nhất Bùi Đức Anh, Đại đội trinh sát cơ giới, Bộ CHQS tỉnh



quân ngũ, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ; qua huấn luyện, kiểm tra có 80 công dân nhập ngũ, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng giao quân năm sau cao hơn năm trước.

bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh quan tâm thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị với việc triển khai thực hiện chặt chẽ để an “Sổ tay đảng viên điện tử”; tích cực đấu tranh, phân bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng; tổ chức

cho lực lượng thường trực học tập 78 chuyên đề phổ biến kiến thức về pháp luật với sự tham gia của hơn 3.100 cán bộ, chiến sĩ; qua kiểm tra, nhận thức chính trị, bình quân 85% cán bộ, chiến sĩ đạt khá, giỏi. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua quyết thắng của LLVT, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Các đơn vị đã tổ chức tốt hoạt động xã hội, từ thiện như “Hũ gạo tình thương”, “Cặp lá yêu thương hướng tới học sinh nghèo vượt khó”... Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt, tuyên dương các cháu học sinh giỏi, các cháu trúng tuyển đại học hệ công lập là con cán bộ, quân nhân trong LLVT tỉnh, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tự nguyện tham gia quyền góp ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng, xây dựng 5 nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách với tổng trị giá 400 triệu đồng.

Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội, từ năm 2020 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã vận động từ nhiều nguồn lực xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 967 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà 182 tập thể, 3.946 cá nhân trong các dịp lễ, tết với số tiền gần 2 tỷ đồng; phối hợp, hỗ trợ xây dựng 19 nhà tình nghĩa; tặng 5 sổ tiết kiệm cho 5 đối tượng chính sách; phối hợp tham mưu xét, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 11 tập thể và 5 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thành phố vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; phấn đấu hàng năm có 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt nhiều thành tích trong các hội thi, hội thao do Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng tổ chức.

HỒNG QUAN

# Phụ nữ tham gia xây dựng văn minh đô thị

Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị đang dần trở thành ý thức trách nhiệm, hành động thực tiễn của cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố Thái Bình.

Bà Vũ Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố cho biết: Để việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đi vào chiều sâu, thời gian qua, Hội LHPN thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt bằng nhiều hình thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh trong gia đình và cộng đồng truyền thống, thường xuyên vận động các hộ mật đường không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hợp cận bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh trong gia đình và cộng đồng truyền thống, thường xuyên vận động các hộ mật đường không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hợp cận bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh trong gia đình và cộng đồng truyền thống, thường xuyên vận động các hộ mật đường không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hợp cận bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh trong gia đình và cộng đồng truyền thống, thường xuyên vận động các hộ mật đường không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hợp cận bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.

Ông Trịnh Đăng Quang, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung cho biết: Cùng với MTTQ và các kết xây dựng đời sống văn hóa... Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong xây dựng nếp sống văn hóa, cách thức giao tiếp, ứng xử cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Bắt đầu từ cơ sở, quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố được các cấp hội LHPN thành phố thực hiện nghiêm túc, bài bản. Các cơ sở hội duy trì tốt mô hình biển rác thành tiến, tặng làn nhựa cho phụ nữ, đảm nhận các tuyến đường phụ nữ tự quản... Đến nay, toàn thành phố có 173/218 chi hội phụ nữ triển khai mô hình biển rác thành tiến; các cấp hội phối hợp tặng hơn 4.400 làn nhựa cho phụ nữ. Có hơn 18.200 thành viên tham gia các câu lạc bộ của phụ nữ như: xây dựng gia đình “5 không, 3

đỉnh, trong kinh doanh và nơi công cộng; trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục; quan tâm, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau; giữ gìn nhà sạch, bếp sạch, khu phố sạch. Để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong mỗi cơ quan, đơn vị, trong từng khu phố, các thông điệp văn nghệ, thể dục thể thao cũng được các cấp hội quan tâm tổ chức thường xuyên, tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho phụ nữ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được tổ chức hội phụ nữ quan tâm chỉ đạo. Tỷ lệ gia đình hội viên phụ nữ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tăng lên qua từng năm. Nhờ vậy, tệ nạn xã hội từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi, các thông điệp về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa, văn minh luôn được nhấn mạnh và đề cao.

Theo bà Vũ Thị Thanh Bình, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hiện phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. Đồng thời, thành lập các nhóm hội viên nông cốt, hỗ trợ, giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh tại các khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, xí nghiệp... Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, sáng tạo, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

KUẬN PHƯƠNG



Phụ nữ phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) tham gia bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép.